

Số: 000548/2011/CV-PC

Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2011

V/v.: Cung cấp thông tin về xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty VINACONEX.

Kính gửi: - **UBCK NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
 - **QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY**

Ngày 11 tháng 12 năm 2008, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 2744/KL-TTCTP-V.I về cổ phần hóa Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Sau khi có kết luận Thanh tra và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng công ty cùng các bộ ngành có liên quan như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND Thành phố Hà nội đã có nhiều văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm rõ các nội dung mà Thanh tra Chính phủ đã đề cập trong Kết luận Thanh tra.

Ngày 29/07/2009, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 222/TB-VPCP về "Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc cổ phần hóa Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam". Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ ngành có liên quan xem xét, xử lý một số nội dung được đề cập trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, ngày 25/01/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý về tài chính sau thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex). Ngày 23/2/2011, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 19/TB-VPCP thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp này.

Liên quan đến các nội dung được đề cập trong Thông báo số 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu trên, Tổng công ty xin được trân trọng thông tin đến UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội, các nhà đầu tư và cổ đông Tổng công ty như sau:

1. Do Vinaconex là Tổng công ty nhà nước đầu tiên thực hiện thí điểm cổ phần hóa trong bối cảnh cơ chế chính sách, pháp luật về cổ phần hóa Tổng công ty nhà nước chưa được quy định rõ ràng và cụ thể, nhiều vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Ban ngành có liên quan nên tại cuộc họp ngày 23/2/2011, trên tinh thần thận trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục giao cho các bộ ban ngành có liên quan như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hà nội tiếp tục xem xét đối chiếu các quy định của pháp luật qua từng thời kỳ để xử lý các vấn đề có liên quan đến cổ phần hóa Tổng công ty theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Trên tinh thần tôn trọng pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành có liên quan và để đảm bảo lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư, Tổng công ty đã

và đang tiếp tục nỗ lực làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp.

Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam là Tổng công ty nhà nước đầu tiên thực hiện thí điểm cổ phần hóa toàn bộ Tổng công ty theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong toàn bộ quá trình thực hiện thí điểm cổ phần hóa, Tổng công ty luôn thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những nội dung còn tồn tại Tổng công ty đã có giải trình đầy đủ trên cơ sở đã được cấp thẩm quyền cho phép phù hợp với các quy định pháp luật ở thời điểm thực hiện. Các thông tin về quá trình cổ phần hóa Tổng công ty đã được công bố công khai tới các nhà đầu tư tại thời điểm đấu giá cổ phần ra công chúng. Kể từ ngày 1/12/2006, Tổng công ty đã chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần.

Các nội dung đề cập trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được Tổng công ty và các bộ ngành có liên quan, UBND Thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các quyết định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua liên quan đến việc xử lý sau thanh tra đã được các bộ ngành có liên quan và Tổng công ty từng bước thực hiện nghiêm chỉnh. Những vấn đề còn lại nếu không được giải quyết thấu tình đạt lý, có tính đến các yếu tố lịch sử, cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước về cổ phần hóa qua từng thời kỳ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Tổng công ty, lợi ích các cổ đông, nhà đầu tư đã đầu tư vào mua cổ phần Tổng công ty cũng như chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước qua từng thời kỳ.

Tổng công ty xin được thông tin và rất mong được UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, quý vị cổ đông, nhà đầu tư tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ để Tổng công ty vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Tổng công ty xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c)
- UBND TP Hà Nội (để b/c)
- Lưu: VP, PC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phương